

KỶ HỌP HĐND TỈNH KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 Quyết định nhiều nội dung quan trọng

■ **Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh** (Xem tin trang 2)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự khai mạc kỳ họp. Ảnh: THÀNH TÂM

Phát huy hơn nữa vai trò của trưởng thôn, tổ dân phố, các tổ chức, đoàn thể địa phương trong công tác phòng, chống dịch

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại hội nghị trực tuyến triển khai một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 với các sở, ngành, huyện, thành phố, đơn vị và các xã, phường, thị trấn vào chiều ngày 10/8. Theo báo cáo của ngành Y tế, giai đoạn 2, Thái Bình đã ghi nhận có 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 (bệnh nhân số 566) và 89 trường hợp nghi nhiễm đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế. 89 trường hợp hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Ngoài 386 trường hợp liên quan đến ổ dịch thôn Bùi, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) và thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh (Tiền

Hải), các địa phương cũng đã rà soát được 11 trường hợp có nguy cơ cao khác có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 hoặc từ vùng dịch về. Theo nhận định của ngành Y tế, 2 ổ dịch đã được phong tỏa, kiểm soát, chưa phát hiện ca bệnh thứ phát. Người bệnh và các đối tượng nguy cơ đã được kiểm soát, cách ly điều trị. Tuy nhiên, số người từ vùng dịch về Thái Bình đông. Nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, phát tán trên địa bàn tỉnh vẫn còn.

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của một số ngành, địa phương, đơn vị, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh

(Xem tiếp trang 3)
HOÀNG LANH

Tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung cao độ thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm

(Phát biểu của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021)



(Xem tiếp trang 2)

Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra

(Phát biểu bế mạc của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021)



(Xem tiếp trang 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc một số dự án

Chiều ngày 10/8, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải quyết hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư nhà máy sản xuất, lắp ráp và chuyển giao công nghệ Á Châu tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ của Công ty Cổ phần Công nghiệp và xây dựng Hà Nội; nghe Công ty Cổ phần Môi trường xanh Thái Bình báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải 300 tấn/ngày và phát điện 5MW và một số đề xuất, kiến nghị. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành, huyện Quỳnh Phụ và thành phố Thái Bình.

Công ty Cổ phần Công nghiệp và xây dựng Hà Nội được UBND tỉnh chấp thuận thực hiện dự án đầu tư

nhà máy sản xuất và chế biến bột giấy tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một số khó khăn, vướng mắc nên Công ty đề xuất tiếp tục được thực hiện và điều chỉnh thành dự án đầu tư nhà máy lắp ráp và chuyển giao công nghệ Á Châu với cam kết chỉ kinh doanh ngành nghề phù hợp với chủ trương phát triển của tỉnh, giải quyết ngay các vấn đề tồn tại của dự án khi được tiếp tục thuê đất, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, xử lý chất thải, không để tác động xấu đến môi trường...

Để sớm đưa diện tích đất vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả, tránh lãng phí tài nguyên đất đai,

(Xem tiếp trang 3)
MINH HƯƠNG

Kiểm tra tiến độ thi công Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh

Chiều ngày 10/8, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh.

Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh được xây dựng trên nền Thư viện tỉnh (cũ) và một phần khu đất của Đài PTTH Thái Bình (cũ) gồm khối nhà chính và 2 khối phòng đọc tổng hợp, kết hợp dịch vụ. Khối nhà chính của Thư viện là khu làm việc hành chính, kho sách, các phòng đọc được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công. Hai khối phòng đọc tổng hợp kết hợp dịch vụ được bố trí tiếp cận hai mặt phố chính của thành phố được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư. Công trình khối nhà chính Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh được khởi công

xây dựng ngày 14/2/2020, dự kiến đến ngày 30/8/2020 sẽ hoàn thành.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để bảo đảm tiến độ đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nhân lực, vật tư thi công đồng bộ các hạng mục, tuân thủ nghiêm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật. Trong quá trình thi công phải bảo đảm tuyệt đối an toàn. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tiếp tục cử cán bộ giám sát chặt chẽ chất lượng công trình.

PHẠM HÙNG

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

* Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 10/8, số người nhiễm Covid-19 ghi nhận tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ đã vượt qua con số 20 triệu người và gần 734.500 người tử vong.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 10/8, cả nước đã có 847 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Trong ngày có 6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới, 4 bệnh nhân được điều trị khỏi và 2 bệnh nhân tử vong. Như vậy, cả nước hiện đã có 399 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 435 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và 13 bệnh nhân đã tử vong. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 45 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên với SARS-CoV-2.

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 10/8, ngoài bệnh nhân nhiễm Covid-19 (bệnh nhân số 566) được công bố trước đó, Thái Bình chưa ghi nhận có ca nhiễm thứ phát liên quan tới các ổ dịch thôn Bùi, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) và thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh (Tiền Hải). Tại các cơ sở y tế hiện đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe 104 trường hợp, trong đó 62 trường hợp tại các bệnh viện tuyến tỉnh; 42 trường hợp tại các bệnh viện tuyến huyện. 93/104 trường hợp đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 1 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (bệnh nhân số 566) và 10 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Bên cạnh đó, 244 người hiện cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải), Trung đoàn 568 và khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố. Qua thống kê của ngành Y tế, toàn tỉnh hiện đã rà soát được 3.588 công dân đi du lịch, công tác, thăm thân từ Đà Nẵng về, trong đó còn 1.431 trường hợp dưới 14 ngày đang được giám sát, cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày 10/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 223 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến 17 giờ 30 phút ngày 10/8 là 5.652 mẫu.

HOÀNG LANH

* Sáng ngày 10/8, Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phối hợp với UBND xã Việt Hùng tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi và 1.000 khẩu trang miễn phí cho tiểu thương và nhân dân đến chợ Búng (xã Việt Hùng). Toàn bộ kinh phí mua khẩu trang do Hội Chữ thập đỏ huyện vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song không ít người dân vẫn còn chủ quan, việc tuyên truyền và phát khẩu trang miễn phí giúp người dân nâng cao nhận thức và ý thức thường xuyên sử dụng khẩu trang khi đến nơi đông người để chủ động phòng, chống dịch bệnh.

CHU THÀNH
(Sinh viên thực tập)

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

(Xem trang 3)

